

Source :

ข่าวหุ้น

Date : - 2 ต.ค. 2561

Page : 1/17

No :

BGRIMข่าวดีสะพัดไม่หยุด ขายไฟเพิ่ม133เมกะวัตต์

“BGRIM” ไซร์ข่าวดี! วานนี้โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าแล้ว ต้นกำลังการผลิตรวมพุ่งแตะ 2,045 เมกะวัตต์ ขณะที่ล่าสุดตั้งบริษัทย่อยในมาเลเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

นางปริยนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

BGRIM

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด (ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว

โดย ABPR5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งวันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งบริษัทประเมินว่าโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ปีละประมาณ 2,000-2,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 MW ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ระยอง

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ส่งผลให้ BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 MW

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกประมาณ 1,081 MW รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตติดตั้งที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว จำนวน 3,126 MW

นางปริยนาถ กล่าวอีกว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัททั้งรายได้และกำไร ให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแข็งแกร่ง

ขณะที่ล่าสุดบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านพลังงานของประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ 2. นางปริยนาถ สุนทรวาทะ 3. นายสุรชัย สายบัว 4. นายณพเดช วรรณสุต และ 5. นายพีระเดช พัฒนจันทร์ ■